
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2565 

ในวันจันทร์ที่  30  เดือน  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

 

1.  ผู้มาประชมุ  จ านวน  9  คน 
 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 

1 นายจ าลอง  ชัยภูมลู ประธานสภา อบต. วังม่วง จ าลอง  ชัยภูมูล 
2 นายสามารถ  หนวดตีบ รองประธานสภา อบต. วังม่วง สามารถ  หนวดตีบ 
3 นายนราศักดิ์  ตรีสูน สมาชิกสภา อบต. วังม่วง หมู่  1 นราศักดิ์  ตรสีูน 
4 นางดารา  สาสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต. วังม่วง หมู่  4 ดารา  สาสิทธ์ิ 
5 นายจันดี  แปลงไทยสง สมาชิกสภา อบต. วังม่วง หมู่  5 จันดี  แปลงไทยสง 
6 นายนิรันดร  วังนาดี สมาชิกสภา อบต. วังม่วง หมู่  6 นิรันดร  วังนาด ี
7 นายสุพิศ  อินทร์นอก สมาชิกสภา อบต. วังม่วง หมู่  7 สุพิศ  อินทร์นอก 
8 นายค ามี  วงษ์อินทร์จันทร ์ สมาชิกสภา อบต. วังม่วง หมู่  8 ค ามี  วงษ์อินทร์จันทร์ 
9 นายกฤษฎา  พลเรือง เลขานุการสภา  อบต. วังม่วง กฤษฎา  พลเรือง 

 

2.  ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   21   คน 
 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 

1 นางเกศรินยา  ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง เกศรินยา  ศรีบรรยง 
2 นายสุชาติ  ไชยบัง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง สุชาติ  ไชยบัง 
3 นายมนตรี  ตุเกต ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง มนตรี  ตุเกต ุ
4 นายบุญมี  พลท ี เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลวังม่วง บุญมี  พลท ี
5 นายกฤษฎา  พลเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง กฤษฎา  พลเรือง 
6 นางสาวจารณุี  พงษ์เจริญ หัวหน้าส านักปลัด จารุณี  พงษ์เจรญิ 
7 นายภัทรชัย  จ้อยสอดดง ผู้อ านวยการกองช่าง ภัทรชัย  จ้อยสอดดง 
8 นายจิระวัฒน์  ศรีนาง นายช่างโยธาช านาญงาน จิระวัฒน์  ศรีนาง 
9 นางเบญจมาศ  สนิทลุน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ เบญจมาศ  สนิทลุน 

10 นางนพวรรณ  จันประทักษ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นพวรรณ  จันประทักษ ์
11 นางชลธิชา  อันช่ืน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ชลธิชา  อันช่ืน 
12 นางสาวเยาวลักษณ์  ดีแป้น เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชนช านาญงาน เยาวลักษณ์  ดีแป้น 
13 นางสาววราภรณ์  ชัยสิทธิ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล วราภรณ์  ชัยสิทธิ 
14 นางสาวสุพัตรา  แก้วอาสา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ สุพัตรา  แก้วอาสา 
15 นางสาวจิตรานุช  ลมมนตรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส านักงานปลัด) จิตรานุช  ลมมนตร ี
16 นางสาวธันชนก  นาภู่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (ส านักงานปลัด)   ธันชนก  นาภู่ 
17 นางสาวรัตนาภรณ์  โฮชิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (กองช่าง) รัตนาภรณ์  โฮชิน 
18 นางสาวสุภาสินี  ศรีนาง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สุภาสินี  ศรีนาง 
19 นางสาวการเพญ็  พรมบุตร พนักงานจ้างทั่วไป  (กองการศึกษา) การเพ็ญ  พรมบตุร 
20 นายสิทธิศักดิ์  ตรีนอก พนักงานจ้างทั่วไป  (ช่างคอมพิวเตอร์) สิทธิศักดิ์  ตรีนอก 
21 นายกายสิทธ์ิ  ลมมูลตร ี พนักงานจ้างทั่วไป กายสิทธ์ิ  ลมมลูตร ี

 

เร่ิมประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง       เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันครบองค์ -
ประชุมแล้ว นายกฤษฎา   พลเรือง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้เชิญสมาชิกสภา ฯ  
ทุกท่าน  เข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญ  นายจ าลอง  ชัยภูมูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

เลขานุการสภา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  นายก-
อบต.วังม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน วันนี้สภาฯ 

ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และหารือข้อราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวาระที่สภาฯ ก าหนด  ผู้มาประชุม  จ านวน   
8  คน  ครบองค์ประชุม  ขอเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  ขอเชิญครับ  

ประธานสภา เมื่อองค์ประชุมครบแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  
อบต.วังม่วง เรียนสมาชิกสภา ฯ  นายกฯ  พร้อมคณะ  ปลัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน วันนี้ 

สภาฯ  ก าหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2565  เพื่อพิจารณา
จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  และหารือข้อราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ผมขอด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

      

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

- ไม่มี - 
 

    ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ  การประชุมวันนี้ผมขอน าระเบียบวาระที่  5  ซึ่งเป็นเรื่องน าเสนอให้ที่
อบต.วังม่วง ประชุมได้รับทราบหรือพิจารณา ข้อ 5.2  ขึ้นหารือในที่ประชุมก่อนเนื่องจากเป็นข้อราชการ  ส าคัญที่สภาฯ 

จะต้องพิจารณา  ผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบตามที่ผมเสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  8  เสียง 
ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
อบต.วังม่วง 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหรอืพิจารณา 
5.2  ทบทวนมติที่ประชุมสภาฯ  การขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภา ในวาระนี้เราจะทบทวนมติที่ประชุมสภา ฯ  สมัยวสิามัญ  ครั้งที่   1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565   เร่ือง  การขอ 
อบต. วังม่วง เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่ง

สภาฯ  อนุมัติให้กันเงินเมื่อปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และสภาฯ  มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  8  เมษายน  
2565  ตามรายละเอียดที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  แต่ทราบภายหลังว่าไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากขัด
ต่อระเบียบ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ   

เลขานุการสภา เรียนประธานสภา ฯ   รองประธานสภา ฯ   สมาชิกสภา ฯ  นายก ฯ  พร้อมคณะ  หัวหน้าส่วนราชการและ 
อบต. วังม่วง ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

 

ข้อ  59… 
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ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

กรณีสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 ตามที่สภาฯ  มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเม็ดเงินที่สภาฯ  ชุดที่แล้วได้มีมติให้กันเงิน
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน  จ านวน  1,000,000.-บาท  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2565  เพื่อจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลางและอ่ืนๆ  ขอเรียนว่าผมและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมิได้ศึกษาระเบียบที่แก้ไขใหม่  จึง
น าเสนอต่อสภาผิดพลาดไป   ขออภัยมา   ณ   โอกาสนี้  หากทุกท่านมีความประสงค์จะยกเลิกมติที่ประชุม
ก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมสภาฯ  จะพิจารณา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอในที่
อบต. วังม่วง ประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายนิรันดร เรียนประธานสภา ฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  นายกฯ  พร้อมคณะ  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม   
วังนาดี ทุกท่าน  ผมนายนิรันดร  วังนาดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   สภา ฯ  ชุดที่แล้วซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้น
ได้มีมติให้กันเงินโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน  จ านวน  1,000,000. -บาท  ต่อมานายกฯ  ขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  เพื่อน าเม็ดเงินไปจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางและอ่ืนๆ  ก่อนจะลงมติผม
พอทราบว่าผิดวัตถุประสงค์  แต่สภาฯ  แห่งนี้มีความเชื่อมั่นในความสามารถของนายกฯ  ปลัดฯ  และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ว่าคงจะสามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบจึงเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  แต่
สุดท้ายไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากขัดต่อระเบียบฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงให้ที่ประชุม
รับทราบแล้ว  ดังนั้นเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ คราวต่อไปหากสภาฯ ของเราต้องพิจารณาและลงมติ
เร่ืองใดเราจะต้องศึกษารายละเอียดและข้อระเบียบ  ที่เก่ียวข้องให้รอบครอบกว่านี้  ขอบคุณครับ               

ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  ที่เสนอในที่ประชุม  ทา่นใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  
อบต.วังม่วง  
ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอ 
 ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกทา่น  เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดิน 
อบต.วังม่วง   และสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันดังกล่าว  ขัดต่อระเบียบจึงไม่สามารถด าเนินการได้  เพื่อป้องกันสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  จะเห็นชอบให้ยกเลิก
มติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2565  ระเบียบ
วาระที่ 5 ข้อ  5.2 การขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม มีมติยกเลิกมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่  8  เมษายน  2565  
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ  5.2 การขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นเอกฉันท์  จ านวน  8  เสียง    

 

5.3  พิจารณาการจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ประธานสภา ในวาระนี้เราจะพิจารณาจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระนี้ขอเชิญเลขานุการสภา 
อบต. วังม่วง ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
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เลขานุการสภา เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  นายกฯ พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกทา่น 
อบต. วังม่วง ในวาระนี้ผมขอน าเรียนระเบียกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561  หมวด  8  
เงินสะสม 

  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้ รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งเก่ียวกับ 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครอง -
ส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องด าเนินการก่อหนี้ 
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ 
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน      โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ 
ในระยะยาว   

ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ  
ประธานสภา ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ที่ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ล าดับนี้ขอเชิญนายก ฯ  ชี้แจง 
อบต. วังม่วง รายละเอียดการจ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 
นายก เรียนประธานสภา ฯ   สมาชิกสภา ฯ   ปลัด ฯ   หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทกุท่าน  ดิฉัน 
อบต.วังม่วง นางเกศรินยา  ศรีบรรยง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ขอเสนอญัตติการขออนุมัติ

จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2565  เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงได้รับอนุมัติ  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖4  เป็นต้นไป  
บัดนี้กองคลังได้รายงานสถานะเงินสะสม  ดังนี้ 

  รายงานเงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  ๒๕๖4 
   ยอดยกมา  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4 จ านวน    18,652,847.04  บาท 
   หัก  ส ารองตามระเบียบฯ   จ านวน  12,557,492.55  บาท 
   เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้     จ านวน        6,075,384.49  บาท   

เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖5  ซึ่งได้ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5   เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   พิจารณา
เห็นชอบต่อไป  ส่วนรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้อง  ดิฉันขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง    
น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา    ขอเชิญค่ะ 

ผู้อ านวยการ เรียนประธานสภา ฯ   สมาชิกสภา ฯ   นายกฯ   พร้อมคณะ   ปลัด ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วม 
กองช่าง ประชุม  ทุกท่าน  ผมนายภัทรชัย  จ้อยสอดดง   ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง    ขออนุญาตน าเสนอ

โครงการก่อสร้างพื้นฐานภายในต าบลวังม่วง  จ านวน  19  โครงการ  เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ  พิจารณา
จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  รายละเอียดดังนี้   

 
รายละเอียด... 
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ประธานสภา ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะพิจารณาจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   
อบต. วังม่วง พ. ศ.  ๒๕๖5   ให้ที่ประชุมสภา ฯ   ได้พิจารณา    แต่หลายโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

พ.ศ.  2561 - 2565  ตามระเบียบที่เลขานุการสภาฯ  ชี้แจ้งแล้วไม่สามารถด าเนินการได้  สมาชิกสภาฯ  
หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายก เรียนประธานสภา ฯ  สมาชิกสภา ฯ   ปลัด ฯ   คณะผูบ้ริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม   
อบต.วังม่วง  ทุกท่าน  ดิฉันขอเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมตามที่เราได้หารือกันนอกรอบ ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความ

เดือดร้อนไม่แตกต่างกัน  การพิจารณาจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เราควรพิจารณา
โครงการที่มีบรรจุในแผนฯ  พ.ศ.  2561 - 2565 ไปก่อน  ส่วนโครงการใดที่ยังไม่มีความพร้อมเรารอเวลา
ให้แผนฯ  พ.ศ.  2566 - 2570  บังคับใช้ได้จึงพิจารณาจ่ายเงินสะสมกันใหม่อีกคร้ังหนึ่งในปีงบประมาณ
ถัดไป  ขอบคุณค่ะ  

นายนิรันดร เรียนประธานสภา ฯ    เพื่อนสมาชิกสภา ฯ   นายก ฯ   พร้อมคณะ   ปลัด ฯ    หัวหน้าส่วนราชการ   และ 
วังนาดี ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายนิรันดร  วังนาดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม

ตามที่นายกฯ  เสนอในที่ประชุมผมเห็นด้วยหากโครงการใดไม่ปรากฏในแผนฯ  พ.ศ.  2561  -  2565  
เราก็รอจ่ายสะสมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีงบประมาณถัดไป  ขอบคุณครับ       

ประธานสภา ขอบคุณนายกฯ  และสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 ที่เสนอในที่ประชุม มีผู้เสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
อบต. วังม่วง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอ   
ประธานสภา ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง น าเสนอโครงการให้ที่ประชุม ได้พิจารณา 
อบต. วังม่วง เพื่อจ่ายเงินสะสม  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ซึ่งเป็นโครงการที่มีบรรจุในแผนฯ  พ.ศ.  2561 - 

2565 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา  ขอเชิญครับ   
ผู้อ านวยการ เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  นายกฯ  พร้อมคณะ  ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
กองช่าง ทุกท่าน  ผมขออนุญาตน าเสนอโครงการก่อสร้างพื้นฐานภายในต าบลวังม่วง  จ านวน  10   โครงการ  เพื่อ

ขอมติที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ซึ่งเป็นโครงการที่มี
บรรจุในแผนฯ  พ.ศ.  2561 - 2565  รายละเอียดดังนี้   

 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง  หมู่ที่  1  สายทางบ้านวังม่วง - 
บ้านห้วยแร่ (ต่อจากงบประมาณปี พ.ศ.2565 - หน้าบ้านแม่ดอกไม้ ประพันธ์) โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวรวม 38.50 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร) ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.00 -0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ  151,000.-บาท 
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง  หมู่ที่  1  สายทางข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ความยาวรวม 60.00 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร) ไหล่ทาง
ลงลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 
155,000.-บาท 
 3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง  หมู่ที่  2  ซอยทักษิณ (ช่วงบ้านพ่อ
ก านัน - สระใหม่) โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ยาว 117.00 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร) ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ  289,000.-บาท 
 4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแร่  หมู่ที่  3 - บ้านวังม่วง  (ช่วงดอนปู่ตา - 
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท) โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ยาว 125.00 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 เมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  470,000.-บาท 
 

5.  โครงการ… 
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 5.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 (ต่อจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แยกถนน  สปก.สายโนนสว่าง - วังม่วง) โดยท าการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร  ความยาวรวม 1,000.00 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 350.00 
ลูกบาศก์เมตร)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ  356,000.-บาท 
 6.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 - บ้านวังม่วง (ช่วงบริเวณต่อจากหินคลุก
งบประมาณปี พ.ศ.2565) โดยท าการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร  ความยาวรวม 
100.00 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 21.00 ลูกบาศก์เมตร)  งบประมาณ  21,000.-บาท 
 7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยโป่ง  หมู่ที่  5 -  บ้านโสกนาค หมู่ที่  6 , 8 
(ต่อจากงบประมาณปี พ.ศ.2565) โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ความยาวรวม 130.00 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.00 -0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย  
งบประมาณ  491,000.-บาท 
 8.  โครงการขยายผิวทางถนนลาดยางหมายเลข  4038  (ช่วงบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านโสกนาค) โดย
ท าการเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวรวม 80.00 เมตร(หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  240.00 ตารางเมตร)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
งบประมาณ  149,000.-บาท 
 9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7  สายทางบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 
7 - บ้านโสกนาค  หมู่ที่  6 , 8  (ต่อจากงบประมาณปี พ.ศ.2565) โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวรวม  90.00  เมตร  (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร) ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ  285,000.-บาท 
 10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโสกนาค หมู่ที่ 8  สายทางถนนลาดยาง
หมายเลข  4038 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวรวม 145.00 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
580.00 ตารางเมตร)  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ  357,000.-บาท 
 รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ  เป็นเงิน  จ านวน  2,724,000.-บาท  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณา
เพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง      ที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะจ่ายเงินสะสม        ประจ าปีงบประมาณ   
อบต. วังม่วง พ.ศ. ๒๕๖5  ให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณา  ทุกโครงการมีบรรจุในแผนฯ  พ.ศ.  2561 - 2565  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  จะพิจารณาเห็นชอบให้ จ่ า ย เงิ น ส ะ ส ม ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ  พ. ศ.  2565  รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ  เป็นเงิน  จ านวน   2,724,000.- บาทหรือไม่  
ขอเชิญลงมติครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ  เป็นเงิน  
จ านวน  2,724,000.-บาท  ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์  จ านวน  8  เสียง      

ประธานสภา   ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ที่มีมติเห็นชอบจ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ผมขอ 
อบต.วังม่วง ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภา ในวาระนี้  สมาชิกสภาฯ   ได้เสนอกระทู้ถาม  จ านวน   4   กระทู้   ล าดับแรกขอเชิญนายนราศักดิ์   ตรีสูน 
อบต.วังม่วง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1  กระทู้ถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขอเชิญเจ้าของกระทู้ถามครับ 
 

นายนราศักดิ์... 
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นายนราศักดิ์ เรียนประธานสภา ฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  นายก ฯ   พร้อมคณะ   ปลัด ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้า 
ตรีสูน ร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายนราศักดิ์  ตรีสูน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1  ขอทราบความคืบหน้า

โครงการก่อสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เหตุใดจึงด าเนินการล่าช้า  
และเนื่องจากผมได้เขียนค าร้องทุกข์เก่ียวกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรังสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
และถนนคันดินเพื่อการเกษตรช ารุด  รวมถึงปัญหาอ่ืน ๆ แต่หลายโครงการยังมิได้รับการแก้ไขใดๆ  จึงขอ
ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขณะนี้ล่วงเลยเวลามานานพอสมควรแล้ว  ผม
ขอทราบว่าเหตุใดจึงด าเนินการล่าช้า  เห็นควรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1  ที่เสนอกระทู้ถามในที่ประชุม  เก่ียวกับโครงการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
อบต.วังม่วง ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นายก เรียนประธานสภา ฯ  สมาชิกสภา ฯ   คณะผูบ้ริหาร   ปลัด ฯ   หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม   
อบต.วังม่วง  ทุกท่าน โครงการก่อสร้างตามขอ้บัญญัติเราท าอย่างต่อเนื่อง ขอเรียนว่างานในกองช่างแน่นมากการซ่อมแซม

ไฟฟ้าอุปกรณ์เราก็ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรจึงท าให้ล่าช้า  ดิฉันพยายามเร่งอยู่เช่นกันขอความร่วมมือทุก
ท่านใจเย็นๆ  สักนิดจะแก้ไขทุกปัญหาที่ทุกทา่นได้เสนอ  ขอบคณุค่ะ       

ประธานสภา ขอบคุณนายกฯ  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ต่อไปขอเชิญนายจันดี  แปลงไทยสง  สมาชิก- 
อบต.วังม่วง สภาฯ  หมู่ที่  5  กระทู้ถามเก่ียวกับความขอทราบแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขอเชิญเจ้าของกระทู้ถามครับ 
นายจันดี  เรียนประธานสภา ฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  นายก ฯ   พร้อมคณะ   ปลัด ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้า 
แปลงไทยสง ร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายจันดี  แปลงไทยสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  ขอทราบแนวทางการ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แต่ละหมู่บ้านได้รับจ านวนค่อนข้างน้อย  จึงขอทราบแนวทางการพัฒนาของ
ต าบลวังม่วง   เนื่องจากถนนหนทางยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร  งบที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  เป็นเงินจ านวนมาก  งบกลางก็ตั้งไว้จ านวนมากน าไปใช้ในงานประเภทใด  โครงสร้างพื้นฐาน
ภายในต าบลวังม่วงเหตุใดจึงถูกปล่อยปละละเลย  เห็นควรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5  ที่เสนอกระทู้ถามในที่ประชุม   เก่ียวกับโครงการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
อบต.วังม่วง ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นายก เรียนประธานสภา ฯ   สมาชิกสภา ฯ   คณะผูบ้ริหาร   ปลัด ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม   
อบต.วังม่วง  ทุกท่าน  ดิฉันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เกือบ  5  เดือน  ได้ศึกษารายละเอียดในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2565  ขอน าเรียนรายละเอียดงบประมาณแยกตามแผนงาน  ดังนี้ 
ด้านบรหิารทั่วไป                                                  รวม                           14,973,880.00 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,561,800.00 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,412,080.00 
ด้านบรกิารชุมชนและสังคม                                     รวม                                                                         10,683,920.00 
   แผนงานการศึกษา 7,415,820.00 
   แผนงานสาธารณสุข 275,000.00 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000.00 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,250,100.00 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000.00 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 543,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ                                                 รวม                                                                      2,611,700.00 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,511,700.00 
   แผนงานการเกษตร 100,000.00 
ด้านการด าเนนิงานอืน่                                            รวม                                                       11,575,500.00 
   แผนงานงบกลาง 11,575,500.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,845,000.00 
 แผนงาน... 
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แผนงานงบกลางที่ตั้งไว้เป็นเงนิส ารองจ่ายจะน าไปใช้กรณีฉุกเฉินสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพืน้ที่
ต าบลวังม่วง  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณคะ่        

ประธานสภา ขอบคุณนายกฯ   ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ   ต่อไปขอเชิญนายสุพิศ   อินนอก   สมาชิก - 
อบต.วังม่วง สภาฯ  หมู่ที่  7  กระทู้ถามเก่ียวกับขอทราบการรับพนักงานจ้างรายใหม่  ขอเชิญเจ้าของกระทู้ถามครับ 
นายสุพิศ  เรียนประธานสภา ฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  นายก ฯ   พร้อมคณะ   ปลัด ฯ  หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้า 
อินทร์นอก ร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายสุพิศ  อินทร์นอก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7  ขอทราบการรับ

พนักงานจ้างรายใหม่   จ านวนกี่คน   มีความจ าเป็นอะไรเนื่องจากเงินที่น ามาจ้างจะต้องเกี่ยวพันกั บ
งบประมาณในปีถัดไป  การจ้างไม่มีความโปร่งใสเนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  
เห็นควรผู้มีส่วนเก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   7   ที่เสนอกระทู้ถามในที่ประชุม  เก่ียวกับการรบัพนักงานจ้างสมาชิกสภาฯ 
อบต.วังม่วง จะเสนอเพิ่มเติมผู้กระทู้ถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายนิรันดร เรียนประธานสภา ฯ    เพื่อนสมาชิกสภา ฯ   นายก ฯ   พร้อมคณะ   ปลัด ฯ    หัวหน้าส่วนราชการ   และ 
วังนาดี ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   ผมนายนิรันดร  วังนาดี   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่   6  ในวาระนี้ผมขอสนับสนุน

กระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   7  ผู้บริหารเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่  รับพนักงานจ้างหลายคน  และ
ต าแหน่งเลขาหน้าห้องที่รับเข้ามาใหม่มีหน้าที่อะไร  เพราะเลขานุการนายกฯ  ก็แต่งตั้งเข้ามาแล้ว  ผมพอ
ทราบว่านายกฯ  มีอ านาจสามารถท าได้  แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าประชาชนชาวต าบลวังม่วงคาดหวังว่า
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  ในพื้นที่จะได้รับการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา  การจ้างพนักงานเพิ่มเกี่ยวพนั
กับงบประมาณประจ าปี  เม็ดเงินที่จะน าไปพัฒนาซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดก็ต้องถูกตัดทอนลง  ดังนั้นผู้บริหารควร
จะตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ที่เสนอสนับสนุนผู้กระทู้ถามในที่ประชุม เก่ียวกับการรับพนักงานจ้าง ขอเชิญ 
อบต.วังม่วง นายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นายก เรียนประธานสภา ฯ  สมาชิกสภา ฯ   คณะผูบ้ริหาร   ปลัด ฯ   หัวหน้าส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม   
อบต.วังม่วง  ทุกท่าน  ดิฉันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เกือบ   5   เดือน   ก่อนจะจ้างได้หารือปลัดฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ

พอทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมียังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่รับผิดชอบ  จึงจ าเป็นต้องรับพนักงานเข้ามา
ช่วยเหลืองาน  จ านวน  5  คน  ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับเพิ่ม  จ านวน  3  คน  ดังนี้ 
1.1   พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  จ านวน  1  คน  เนื่องจากนายทักษิณ  พิศวงษ์ 

พนักงานขับรถรายเดิมป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงลาออกตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2565 
1.2   พนักงานดับเพลิง  จ านวน  1  คน  เพื่อช่วยเหลืองานป้องกันฯ  ด้านสาธารณภัยที่อาจ- 

เกิดขึ้น  ได้รับรายงานว่างานด้านนี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่ผ่านมา
เมือ่มีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่หรือประชาชนขอรับบริการน้ าอุปโภคบริโภค  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ าจะออก
บริการเพียงล าพัง  หรือบางครั้งจะออกบริการร่วมกับเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน 
      1.3  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  เพื่อช่วยเหลืองานเอกสารงานป้องกันฯ  และงานการซ่อมรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   เนื่องจากขณะนี้นักทรัพยากรบุคคล  รับผิดชอบรถยนต์บรรทุกขยะ-
มูลฝอย  และนักจัดการงานทั่วไป  รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง  ซึ่งทั้ง  2  ต าแหน่งนี้มีภารกิจรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ค่อนข้างมากจึงได้มอบหมายให้พนักงานจ้างที่เข้ามาใหม่รับผิดชอบจัดท าเอกสารการซ่อมแซม
รถยนต์ที่กล่าวแล้วข้างต้นด้วย  

  2.  กองช่าง  รับเพิ่ม  จ านวน  1  คน  เพื่อช่วยเหลืองานไฟฟ้า  เนื่องจากการขึ้นซ่อมแซมไฟฟ้า
จะต้องมีผู้ช่วยเหลือหยิบจับอุปกรณ์ 

  3.  กองการศึกษา  รับเพิ่ม  จ านวน  1  คน  เพื่อช่วยเหลืองานเอกสารและอ่ืนๆ     
  จากความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  ดิฉันจึงรับพนักงานจ้างเพิ่มเติม  จ านวน  5  คน  ตามภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงที่มีมากข้ึน  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณค่ะ 
ปลัด… 
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ปลัด เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ นายกฯ พร้อมคณะ  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   
อบต.วังม่วง ในวาระนี้ผมขอน าเรียนเพิ่มเติมในที่ประชุมเก่ียวกับการจ้างพนักงานใหม่  จากภารกิจที่มีมากขึ้นจึงได้ตกลง

จ้างเหมา  หรือจ้างท าพัสดุซึ่งเราจ้างเป็นรายเดือน   เป็นอ านาจของผู้บริหารที่สามารด าเนินการได้จึงไม่มี
การประชาสัมพันธ์  ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ  ขอบคุณครับ    

ประธานสภา ขอบคุณนายก ฯ   และปลัด ฯ   ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ต่อไปเป็นกระทู้ของนายค ามี  - 
อบต.วังม่วง วงษ์อินทร์จันทร์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8  เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนล่าช้า  ซึ่งนายกฯ  ได้ตอบ

กระทู้ถามของหมู่ที่  1  แล้วเป็นค าถามและค าตอบเดียวกัน  ผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภา ในวาระนี้  สมาชิกสภา ฯ  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นในที่ประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ   
อบต.วังม่วง 
นายนิรันดร เรียนประธานสภา ฯ    เพื่อนสมาชิกสภา ฯ   นายก ฯ   พร้อมคณะ   ปลัด ฯ    หัวหน้าส่วนราชการ   และ 
วังนาดี ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายนิรันดร  วังนาดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  ในวาระนี้ขอขอบคุณองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังม่วง  ที่ด าเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโสกนาค  
ต่อจากจุดเดิม  แต่ผมสงสัยว่าโครงการแบบเดียวกันแต่ลักษณะก่อสร้างท าไม่เหมือนกันซึ่งไม่มีเทคอนกรีต
ขยายผิวจราจรเหมือนโครงการเดิม  เห็นควรผู้มีส่วนเก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณนายนิรันดร  วังนาดี  ที่เสนอในที่ประชุม  เก่ียวกับการก่อสร้างท่อระบายน้ า  ขอเชิญผู้อ านวยการ - 
อบต.วังม่วง กองช่าง  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
ผู้อ านวยการ เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  นายกฯ  พร้อมคณะ  ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
กองช่าง ทุกท่าน  ขอเรียนว่าการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโสกนาค  หมู่ที่  6  เป็นโครงการ

แบบเดียวกัน  ลักษณะก่อสร้างเหมือนกันกับโครงการเดิม แต่กองช่างค านวณเนื้องานตามงบประมาณที่ตั้งไว้
จึงท าการเทคอนกรีตยังไม่แล้วเสร็จ  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ     

ประธานสภา ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นในที่ประชุม 
อบต. วังม่วง อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอเร่ืองอื่นใดในที่ประชุม 
ประธานสภา ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  หากไม่มีผู้เสนอเร่ืองอื่นอีก  ล าดับนี้ขอเชิญนายกฯ  กล่าวสรุปในที่ประชุม 
อบต. วังม่วง ขอเชิญครับ 
นายก เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีมติจ่ายเงินสะสม 
อบต.วังม่วง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ดิฉันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จะด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  อีกเรื่องหนึ่งบ่อขยะที่เราจะต้องเร่งด าเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือบ้านห้วยแร่  ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากเป็นมติประชาคมหมู่บ้านที่อยากจะทิ้งบ้านใครบ้านมันดิฉัน
ไม่ขัดข้อง  แต่ขอฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าท าบ่อขยะทุกหมู่บ้าน  จะกระทบต่อ
งบประมาณที่จะน าไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในหมู่บ้านและอ่ืน ๆ  เราจะหารือกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ในการประชุมคราวถัดไป  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณค่ะ 

 
 

ประธานสภา... 
 
 
 
 




